

Số: 237/TB-VP

Kiên Giang, ngày 05 tháng 3 năm 2018

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng tại Hội nghị về liên kết sản xuất gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

Ngày 19/01/2018, tại Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng chủ trì Hội nghị “Sơ kết đề án thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới gắn với liên kết sản xuất và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015-2017, định hướng giai đoạn 2018-2020”. Sau khi nghe các sở, ngành, các diễn giả trình bày tóm tắt các tham luận về liên kết sản xuất gắn với xây dựng nông thôn mới và ý kiến của các sở, ngành và địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng có ý kiến kết luận như sau:

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015-2017 đã có chuyển biến mạnh mẽ, từng bước định hình trên thực tế, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân. Các huyện, thị xã, thành phố đã quan tâm hơn và tập trung chỉ đạo thực hiện những nội dung trọng điểm trên địa bàn. Thời gian qua, chúng ta đã có nhiều chính sách khá đồng bộ; các tiêu chí về nông thôn mới được tiếp tục hoàn thiện, từ đó đi vào cuộc sống, được nhân dân đồng tình ủng hộ, hệ thống chính trị, các tổ chức đoàn thể xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên; nhân dân nhận thức đây là phong trào của chính người dân, mang lại lợi ích thiết thực, sát sườn cho chính mình không chỉ trước mắt mà còn lâu dài. Những kết quả nổi bật đó là nhận thức về vấn đề nông nghiệp, nông dân và nông thôn; sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn những năm qua có những bước phát triển tích cực, hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn được đầu tư, tạo nên bộ mặt mới; chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nông thôn theo hướng tích cực...

Bên cạnh những kết quả đạt được là cơ bản, hội nghị cũng đã thẳng thắn chỉ rõ hạn chế tồn tại:

Thứ nhất, trong thực hiện Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn, tỷ lệ thành công của những hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản còn thấp, tình trạng doanh nghiệp hoặc nông dân phá vỡ hợp đồng còn nhiều. Nhiều doanh nghiệp nhất là ngành hàng lúa gạo chưa có đủ điều kiện về vốn, kỹ thuật để đầu tư ứng trước cho nông dân, chưa có đủ điều kiện để tổ chức hệ thống thu mua nên vẫn dựa vào thương lái. Cơ chế, chính sách chưa đủ hấp dẫn để thu hút doanh nghiệp có năng lực đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo mô hình cánh đồng lớn. Hình thức liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản chưa đa dạng,



chưa có sự tham gia liên kết của các chủ thể quan trọng khác như: Nhà khoa học, ngân hàng, hệ thống chế biến, bảo quản nông sản chưa đáp ứng yêu cầu cả về quy mô và thiết bị công nghệ.

Thứ hai, một số doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp thiếu sự liên kết, hoặc có liên kết nhưng thiếu sự bền vững do chưa có cơ chế chia sẻ lợi nhuận, rủi ro, chủ yếu liên kết theo hình thức thương thảo, thuận mua vừa bán; có doanh nghiệp vụ trước ký được hợp đồng, nhưng vụ sau không ký được với Hợp tác xã do doanh nghiệp yêu cầu thay đổi giống lúa mới không phù hợp hoặc không cạnh tranh được về giá đối với doanh nghiệp khác hoặc thương lái. Nhận thức về sự phối hợp thực hiện chuỗi liên kết của chính quyền địa phương có nơi chưa thông suốt, chưa thật sự quan tâm và hỗ trợ Hợp tác xã trong tổ chức chuỗi liên kết, một số chính sách hỗ trợ cho Hợp tác xã còn thấp, chưa thiết thực, chưa kịp thời nên chưa khuyến khích thành viên tham gia chuỗi liên kết.

Thứ ba, bên cạnh những mặt đạt được Chương trình xây dựng nông thôn mới cũng những tồn tại, hạn chế cần phải tập trung khắc phục như: Sự quan tâm thực hiện Chương trình có nơi, có lúc thiếu sâu sát, thiếu thường xuyên và chặt chẽ, có nơi trách nhiệm chưa cao; nguồn lực đầu tư chưa đáp ứng được yêu cầu. Tuy nguồn lực hạn chế song có địa phương sử dụng còn kém hiệu quả, còn trông chờ, ỷ lại vào nguồn lực Trung ương, chưa chủ động huy động các nguồn lực xã hội; kết quả xây dựng nông thôn mới còn chưa đồng đều, còn khoảng cách lớn giữa các địa phương; vệ sinh môi trường nông thôn còn nhiều bức xúc trong sản xuất và sinh hoạt, tệ nạn xã hội còn phức tạp....

Để khắc phục những hạn chế nêu trên, thời gian tới đề nghị các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số vấn đề sau:

- Tiếp tục tăng cường thực hiện Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn.

- Tiếp tục tuyên truyền vận động, hình thành, nhân rộng các hình thức liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản hiệu quả. củng cố, phát triển các hợp tác xã, tổ hợp tác. Xây dựng các vùng điểm về liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ giữa nông dân với doanh nghiệp. Tuân thủ quy trình và kỹ thuật sản xuất nhằm nâng cao chất lượng xúc tiến việc xây dựng thương hiệu lúa gạo.

- Đối với việc thực hiện theo các tiêu chí để đánh giá xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, có nhiều tiêu chí đã được nâng cao hơn so thời gian qua. Do đó, các ngành, các cấp lưu ý cần tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm như:

+ Từng sở, ngành phụ trách từng tiêu chí có trách nhiệm rà soát lại các chủ trương, chính sách đã ban hành xem nội dung nào không phù hợp, nghiên cứu hướng dẫn địa phương điều chỉnh, bổ sung.

+ Từng thành viên Ban Chỉ đạo được phân công phụ trách địa bàn phải tập trung và tăng cường đi cơ sở nắm tình hình chỉ đạo kịp thời lĩnh vực mình phụ trách.

+ UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác chỉ đạo các xã về công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia vào xây dựng nông thôn mới; trực tiếp tham gia bàn bạc, thực hiện các dự án, công trình. Tập trung chỉ đạo các xã thực hiện sử dụng các nguồn vốn có hiệu quả, không để phát sinh nợ mới. Tiếp tục chỉ đạo các xã thực hiện việc duy trì, nâng cấp các tiêu chí đã đạt chuẩn. Tập trung ưu tiên đầu tư các nguồn vốn vào các công trình trọng điểm, cấp thiết cho các tiêu chí chưa đạt như: Giao thông, thủy lợi nội đồng, giáo dục, y tế, trường học, điện, môi trường,....

Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh là cơ quan Thường trực Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, có nhiệm vụ: Tham mưu xây dựng kế hoạch 2018-2020 và hàng năm về mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp và nhu cầu kinh phí thực hiện Chương trình.

Các ngành được phân công thực hiện các nội dung chương trình, tiêu chí nông thôn mới chịu trách nhiệm xác định rõ nội dung nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của ngành:

- Mức độ đạt tiêu chí, chỉ tiêu cụ thể đến năm 2020 và nhu cầu vốn, cơ cấu nguồn vốn, trong đó làm rõ nhu cầu vốn ngân sách nhà nước các cấp để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã xác định. Chỉ đạo, hướng dẫn địa phương thực hiện tốt tiêu chí, chỉ tiêu của ngành.

- Thành viên Ban Chỉ đạo: Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc các địa phương được phân công thực hiện Chương trình; thúc đẩy việc hoàn thành các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 và thực hiện tốt tiêu chí, chỉ tiêu của ngành trên địa bàn.

UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Tiếp tục rà soát, bổ sung các tiêu chí về nông thôn mới theo hướng giữ chuẩn quốc gia, không chạy đua theo thành tích, hình thức mà hạ thấp tiêu chí. Đối với những xã, huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới không có nghĩa là dừng lại, là đã thỏa mãn mà phải tiếp tục phấn đấu, tiếp tục vươn lên bởi mục tiêu không phải để đạt thành tích mà xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp lâu dài, là sự phát triển bền vững nông thôn, là tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, là nâng cao thu nhập và môi trường, điều kiện, chất lượng sống của cư dân nông thôn.

- Đặc biệt nghiêm túc nghiên cứu, cập nhật những thông tin, những chia sẻ trao đổi, những ý kiến của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương; Viện nghiên cứu Đồng bằng sông Cửu Long; Trường Đại học Khoa học Xã hội và nhân văn; Viện chính sách Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, có thể vận dụng linh hoạt, phù hợp với giải pháp của sở ngành, địa phương trong việc cụ thể hoá thành kế hoạch của đơn vị mình phù hợp với nhiệm vụ được giao, có báo cáo kết quả cho Ban Chỉ đạo thông qua Văn

phòng Điều phối nông thôn mới tổng hợp theo định kỳ báo cáo UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh xin thông báo ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh đến các sở, ban, ngành và địa phương có liên quan biết, thực hiện./ *Man*

Nơi nhận:

- TT. Tỉnh ủy;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Thành viên BCĐ các CT MTQG tỉnh;
- Các sở, ban ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, thị xã, TP;
- LĐVP, P. KTCN, P. TH;
- Lưu: VT, cvquoc.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Paul
Trần Công Danh

